

HỘI CHỢ XUÂN YÊU THƯƠNG

Hòa mình vào không khí ấm áp, bừng sáng, rộn ràng của những ngày cuối đông đầu mùa xuân, trong hai ngày (06,7/3) cô trò trường Tiểu học Khương Mai tổ chức **“Lễ hội Xuân yêu thương 2024”** với mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp học sinh phát huy khả năng độc lập, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, có thêm những hiểu biết về phong tục, tập quán của người Việt trong ngày Tết cổ truyền, biết quan tâm, chia sẻ với cộng đồng và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Hội chợ Xuân là một hoạt động giúp các em học sinh hiểu hơn về truyền thống của dân tộc, giúp các em thêm tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp; giáo dục tinh thần tương thân, tương ái, và cũng qua đó nhằm gắn kết mối quan hệ: nhà trường, gia đình và xã hội. Hội chợ Xuân năm nay diễn ra ngay trong khuôn viên trường thu hút rất đông các em học sinh tham gia.

Mỗi một gian hàng là sự đóng góp không nhỏ của các bậc phụ huynh, của thầy cô giáo cùng với sự góp sức của các em học sinh nữa. Sáu gian hàng tham gia hội chợ Xuân của 5 khối lớp cùng gian hàng của các thầy cô giáo bộ môn cùng tổ VIP (Văn phòng). Mỗi gian hàng đều mang những nét đặc trưng riêng biệt. Tất cả đều được trang trí rất đẹp mắt và khéo léo, mặt hàng đa dạng và phong phú thu hút được lượng đông thượng đế tí hon ghé thăm. Không gian hội chợ Tết đầy ắp tiếng cười vui. Những dòng người hối hả đổ xô về các gian hàng tạo không khí náo nhiệt. Vui quá là vui.

Hội chợ Xuân dường như thời gian chạy gấp đôi, gấp ba so với ngày thường, nó không đủ cho các thượng đế tí hon thỏa sức khám phá. Các cô giáo trong vai trò phục vụ thượng đế cũng tất bật nhưng ai cũng vui. Đến giờ lên lớp để chuẩn bị tan học rồi! Nhiều ánh mắt còn tiếc nuối vì chưa kịp mua cái gì cả vì chỉ mãi đi ngắm đồ. Khép lại Hội chợ Xuân vô cùng náo nhiệt và quá nhiều niềm vui trải nghiệm của cô trò trường Khương Mai rồi.

Hoạt động trải nghiệm “**Lễ hội Xuân yêu thương 2024**” của trường Tiểu học Khương Mai thực sự trở thành một sân chơi, một sự trải nghiệm đầy bổ ích và lí thú đối với học sinh, đồng thời tạo sự gắn kết bền chặt giữa gia đình, nhà trường và xã hội để làm tốt hơn công tác giáo dục và rèn kỹ năng sống cho trẻ, giúp trẻ biết chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỌC SINH KHỐI 1 THAM GIA LỄ HỘI





